

2 สัปดาห์นี้ได้บรรจุแน่ นักศึกษาทุนครูคืนถิ่น

นำเสนอเมื่อ : 2 ต.ค. 2562

สพฐ.แจง รมว.ศึกษาธิการ ห่วงปัญหาการบรรจุครู เร่ง ถกบอร์ด ก.ค.ศ.2 ต.ค.นี้ ไม่เกิน 2 สัปดาห์นี้ นักศึกษาทุนได้บรรจุครูคืนถิ่นแน่

วันนี้ (1 ต.ค.) ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาศึกษาทุนโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 ถึงศึกษาธิการจังหวัด (ศจ.) ทั่วประเทศ ขอให้ชะลอการบรรจุแต่งตั้งนักศึกษาศึกษาจากโครงการดังกล่าวออกไปก่อนว่า โครงการนี้เป็นการบรรจุนักศึกษาศึกษาทุน ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะจัดส่งรายชื่อผู้สอบเข้าศึกษาทุนมาให้ สพฐ. มาดำเนินการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง โดย สพฐ. ได้แจ้งปฏิทินการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) สำนักงานการศึกษาพิเศษ และ อ.ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและบรรจุนักศึกษาศึกษาทุนในวันที่ 1 ต.ค.2562 แต่เนื่องจากว่าการสอบคัดเลือกที่จะนำมาบรรจุและแต่งตั้งนั้นเป็นกรอบอัตรากำลังที่ต้องได้รับคืนอัตราเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ 2562 ซึ่งรวมติดการคืนกรอบอัตรากำลังจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก่อน

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้เรื่องดังกล่าว นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบปัญหาแล้วและมีข้อสั่งการให้ประชุม ก.ค.ศ. ด่วนในวันที่ 2 ต.ค.นี้ทันที ส่วนประเด็นที่กลุ่มข้าราชการครูตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุใดเมื่อ สพฐ. ทราบอยู่แล้วยังไม่ได้รับการคืนกรอบอัตรากำลังจาก ก.ค.ศ. ทำให้ไม่ถึงการออกประกาศการบรรจุออกมาก่อน เรื่องนี้เป็นการดำเนินการมาตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วว่าต้องกำหนดให้มีการบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 1 ตุลาคมเพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการให้ทัน เพื่อจะได้มีครูทันใช้เมื่อภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้ที่ผ่านมา ก.ค.ศ. จะคืนกรอบอัตรากำลังการเกษียณอายุราชการช่วงเดือนกันยายน ซึ่ง สพฐ. ได้ส่งข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งเรื่องนี้ให้ ก.ค.ศ. รับทราบไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้ว อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหากมีมติการคืนกรอบอัตรากำลังในการประชุม ก.ค.ศ. ในวันที่ 2 ต.ค. ก็จะสามารถบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูในโครงการครูคืนถิ่นได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์อย่างแน่นอน

ด้านนายณัฏฐพล กล่าวว่า โครงการครูคืนถิ่นเป็นนโยบายของ ศธ. อยู่แล้ว และจากช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง รมว.ศธ. มา ตนก็เห็นว่า การที่นำครูกลับสู่ถิ่นบ้านเกิดเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์ เพียงแต่ว่าเราจะต้องดูความเหมาะสมของอัตรา และสาขาที่เป็นความต้องการของพื้นที่นั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ในวันที่ 2 ต.ค. จะมีการประชุม ก.ค.ศ. ดังนั้นเมื่อได้ขอสรุปในเรื่องนี้แล้ว ตนก็จะกำชับให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บรรจุครูกลุ่มนี้อย่างรวดเร็วที่สุด ส่วนกรณีที่มีเครือข่ายกลุ่มลูกจ้างธุรการจะมาชุมนุมม็อบในวันที่ 15 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ ศธ. บรรจุเป็นตั้งแต่เป็นพนักงานราชการนั้น เรื่องนี้ตนได้มีการหารือกับสำนักงานงบประมาณ พบว่าเป็นเรื่องของอัตรารายใน ศธ. ซึ่งจริงๆ แล้ว ตนไม่ต้องการให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อมากดดันในสิ่งที่รัฐบาลกำลังที่จะพยายามที่จะทำให้หลายๆ เรื่อง เพราะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการนำข้อมูลมาดูว่าความเหมาะสม โดยตนจะประชุมผู้บริหารของ ศธ. เพื่อกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนเรื่องนี้ ว่าสามารถทำให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนหรือไม่ ก่อนที่จะถึงการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 จะสามารถบริหารจัดการอัตราครูที่มีอยู่ ทั้งตำแหน่งอัตราจ้าง

ครูที่ขึ้นบัญชีไว้ เพราะหากเรามีข้อมูลที่ละเอียด ก็จะสามารถวางแผนเรื่องอัตราได้อย่างไม่เป็นปัญหา แต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าอัตราที่เหมาะสมยังไม่คงที่

ขอบคุณที่มานำเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562](#)